



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leaders.ir

## “พลังอำนาจ” เป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความเป็นอิสระในระบบตุลาการ - 1/Jul/2015

เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้เกิดเกียรติ สรรเสริญ ชะฮีดผู้เป็นมัสลุม ท่านอยาตุลลอฮ์ เบเฮชดี และชะฮีด กุดดูชีย์ สองชะฮีดผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ โดยถือว่า “อิสรภาพ และประสิทธิภาพ” ของฝ่ายตุลาการถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และกล่าวย่ำว่า จำต้องยืนหยัดต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความบกพร่องในการเป็นอิสรภาพของการศาลตุลาการ เช่น การถูกคุกคาม การติดสินบน ความเกรงใจ ความกดดันจากสังคม และอาศัยพฤติกรรม การกระทำและแนวทางที่ถูกต้องในการตัดสินคดี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า “พลังอำนาจ”

เป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความเป็นอิสระในระบบของตุลาการ และกล่าวเสริมว่า การแสวงหาอำนาจของฝ่ายตุลาการ หากใช้การแสวงหาอำนาจทางการเมือง และการฝ่าฝืนฝ่าฝืนได้ แต่หมายถึง ความมุ่งมั่น เด็ดขาด และการยืนหยัดบนคำพูดที่เป็นสัจธรรม การยึดมั่นและเคร่งครัดในกฎหมายและความโปร่งใส” ของฝ่ายตุลาการ คือสองปัจจัยหลักที่สำคัญที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงในการบรรลุและสัมฤทธิ์ผลแห่งความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพของตุลาการ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า

ในประเด็นความปลอดภัยและความโปร่งใสของอำนาจฝ่ายตุลาการ ได้ทำดีแล้ว และจำต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทุกความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นในฝ่ายตุลาการ นั้น มันจะเป็นปัจจัยสร้างความเสื่อมเสียและการทุจริตที่ยิ่งใหญ่ในสังคมในเวลาต่อมา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า “การป้องกันอาชญากรรม”

เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ละเอียดอ่อนและสำคัญของฝ่ายตุลาการ

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า

ทั้งนี้หน่วยงานอื่น ๆ ก็จำต้องมีการดำเนินการและปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างจริงจังเช่นกัน แต่ต้องเป็นการปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะหากนอกจากรูปแบบนี้แล้ว การก่ออาชญากรรมก็จะมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นและแพร่ขยาย และการบริหารจัดการแบบมหาภาคก็ย่อมมีความยากลำบากอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเพิ่มจำนวนของนักโทษ ถือเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจยิ่ง

และกล่าวเสริมว่า ประเด็นนี้ย่อมเพิ่มความลำบากใจในทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน ครอบครัวยุติธรรม



As-Sabiqun al-Awwalun

และสังคม

และจำเป็นต้องใช้หลักคิดที่จริงจังและมุ่งมั่นหาแนวทางที่หลากหลายเพื่อแก้ไขและปรับปรุงในเรื่องนี้ \_\_\_\_\_

ในประเด็นนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรองดอง ในสังคม และรู้จักข้อบกพร่อง เสริมสร้างสภาชูรอระดับข้อพิพาทให้แข็งแกร่ง เพื่อยับยั้งมิให้เพิ่มจำนวนนักโทษ โดยกล่าวเสริมว่า

ในการเผชิญหน้ากับผลกระทบเชิงลบที่จะติดตามมาของการเพิ่มจำนวนนักโทษที่ทุจริตคอร์รัปชัน และนักโทษติดยาเสพติด นั้น จำต้องมีการยื่นข้อเสนอและแนวทางใหม่ในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ย้ำถึง

ความพยายามในการเอื้ออำนวยความสะดวกเพื่อให้เยาวชนได้แต่งงาน

เนื่องจากอุปสรรคปัญหาครอบครัวบนชั้นศาล อาทิเช่น การหย่าร้างที่ยินยอมทั้งสองฝ่าย ว่า

ผู้พิพากษาที่เคารพ และ ด้วยความช่วยเหลือของผู้อาวุโสแห่งครอบครัว

ควรให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงให้ได้ การกำหนดแผนงาน การแก้ไขและปฏิรูปกฎหมาย

และฟอร์มที่งานที่มีประสิทธิภาพ

เป็นสามประเด็นและสามคำชี้แนะที่สำคัญของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามที่ได้อธิบายในครั้งนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ย้ำถึง ความจำเป็นในการกำหนดแผนงาน ในหน่วยงานพิพากษา ว่า การกำหนดแผนงานที่ชัดเจนและทันสมัยจะสามารถช่วยผลักดันให้สามารถเคลื่อนไหวในแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้อย่างแม่นยำ

และสามารถสกัดกั้นอุปสรรคปัญหาและขอโต้แย้งในชีวิตประจำวันได้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้อธิบายประเด็นที่สอง “ การแก้ไขและปฏิรูปกฎหมาย ” ว่า

กฎหมายจะปูทางสู่ความเจริญก้าวหน้า และหากมีกฎหมายข้อใดมีความบกพร่องและขัดแย้งกัน

ก็จงทำการแก้ไขและทำการปฏิรูป

ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่มีวันยอมรับต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นอันขาด

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงคำชี้แนะประการสุดท้าย “ การฟอร์มที่งานที่มีประสิทธิภาพ ”

เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน และกล่าวเสริมว่า

ในหน่วยงานตุลาการมีกองกำลังมากด้วยความสามารถและพร้อม

ซึ่งจำต้องมีการอบรมพวกเขาเพื่อเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่

ในช่วงแรกของการปราศรัย ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี



ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในสัปดาห์ตุลาการศาลสูงสุด ดัยการรำลึกชะฮีด เบเฮชตีและ ชะฮีด กุดดูชีย

www.leader.ir

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงบทบาทและบุคลิกภาพที่พิเศษของชะฮีด อยาตุลลอฮ์ เบเฮชตี ในยุคสมัยแห่งการปฏิวัติ อีกทั้งการบริหารประเทศในภาวะของการปฏิวัติ ว่า อยาตุลลอฮ์ ชะฮีด เบเฮชตี ถือเป็นบุคคลอัจฉริยะแห่งยุคสมัย ที่หาเปรียบได้ มีบุคลิกภาพที่น่าดึงดูด มีความชำนาญการในการบริหาร เป็นนักคิดและนักปฏิบัติ ซึ่งชีวิตของท่านล้วนได้อุทิศและพลีเพื่อประเทศชาติและการปฏิวัติอย่างแท้จริง และทรงคุณค่ายิ่ง และการเป็นชะฮีดของท่าน นำมาซึ่งความเป็นเอกภาพและความปึกแผ่นของสังคม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับขบวนการปฏิวัติ

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า ชะฮีด กุดดูชีย (ผู้พิพากษาศาลปฏิวัติสูงสุดคนแรก) ก็เช่นกัน มีบุคลิกภาพที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเมตตาต่อมตน แต่ขณะเดียวกันก็มีความกล้าหาญและสงอิทธิพลยิ่ง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชื่นชมในการขับเคลื่อน ความมุ่งมั่น และการบริหารจัดการแบบภูษาดียของประธานตุลาการสูงสุด ในการทำหน้าที่อธิบายชี้แจงความสำคัญของศาลสถิตยุติธรรม ว่า ฝ่ายตุลาการ เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศ เป็นผู้บังคับใช้บทบัญญัติอิสลามที่สำคัญ ดังนั้นการตั้งความคาดหวังในความเพียรพยายามใดๆ การต่อสู้ และการอดทนต่อความยากลำบากในตุลาการนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว